



## องค์ความรู้ KM ในการปฏิบัติงาน

### “อุดมคติในการทำงาน”

เจ้าของความรู้ นายสมเกียรติ เพิ่มพิพัฒน์

ตำแหน่งเกษตรอำเภอบางบาล

สังกัดสำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ยึดความรู้ วันที่ 3 มกราคม 2559

ในชีวิตหนึ่งได้รับราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศ์ทุกพระองค์ถือได้ว่าเป็นเกียรติยศอันสูงสุดของการเกิดมาเป็นคนไทย คือความใฝ่ฝันของคนส่วนใหญ่ ข้าพเจ้าเกิดมาในครอบครัวปานกลาง ประกอบอาชีพการค้าขาย ความมุ่งมั่นที่จะทำตามความฝันให้ตนเอง ถือว่าไม่ถ่วงนัก

เมื่อ จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้สอบเข้าทำงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งในภาคเอกชนสมัยนั้นเงินเดือน สวัสดิการ สูงมากแต่ ข้าพเจ้ามาเลือกที่จะรับราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งทำตามความฝันของตนเองและความมุ่งมั่นที่จะดูแลเกษตรกรให้มีความมั่นคง ด้วยอุดมการณ์ทำงานที่ทำให้เกิดผลงานเป็นประโยชน์แก่เกษตรกร ที่ว่า “ขยัน อดทน ประหยัด ซื่อสัตย์ จริงใจ”

**ขยัน** ในที่นี้ หมายถึงความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าที่ที่นักส่งเสริมการเกษตรตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจและจากการเต็มเต็มในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ ด้วยความละเอียดรอบคอบทุกขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันความเสียหาย ที่จะเกิดแก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่

**อดทน** มีความอดทนรอคอยต่อการที่จะแก้ไขปัญหา รับฟังปัญหา โดยนำขบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและเพื่อนร่วมงานและบุคลากรหน่วยงานต่างๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรไม่ด่วนสรุป ไม่ใช้อารมณ์ของตนเองเป็นที่ตั้ง รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นนำมาประยุกต์และปรับใช้ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์รวมทั้งเป็นผู้รับฟังที่ดี

**ประหยัด** ดำรงชีวิตและใช้ตำแหน่งหน้าที่ด้วยความประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือยและเป็นผู้นำในการใช้ชีวิตความเป็นอยู่แบบประหยัดแก่ผู้ร่วมงานนำวัสดุที่เหลือใช้ในสำนักงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ทิ้ง

คุณแลทรัพย์สินของทางราชการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ ไม่กินเหล้า ไม่สูบบุหรี่ ใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

**ซื่อสัตย์** ปฏิบัติตนตามแนวพระพุทธศาสนา นับถือศีล 5 เป็นนิจ เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติ นับถือพระสุปฏิปันโน เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานราชการด้วยความซื่อสัตย์ไม่ทุจริตต่อหน้าที่ พุดจาตรงไปตรงมาศึกษาระเบียบวินัยของราชการและนำมาชี้แจงในการประชุมเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ

**จริงใจ** ในการทำงานกับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรหรือหน่วยงานอื่นจะมีการพบปะพูดคุย เข้าประชุม นำเสนอในส่วนที่บกพร่องและเพิ่มเติมในส่วนที่จำเป็น โดยยึดหลักร่วมคิดร่วมทำเสนอแนวทางแก้ไข ไม่ปล่อยโอกาส เห็นใจในส่วยที่ผิดพลาด ช่วยเหลือแนะนำทำงานเป็นทีม ตอบแทนความดีตามความสามารถของผู้ปฏิบัติงานไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ไม่มีการทำธุรกรรมหรืออาชีพอื่นแอบแฝงผลประโยชน์รับผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานราชการไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย